



โทรสารในราชการกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่
ด่วนที่สุด
ที่ พร (กปภจ) ๐๖๒๑.๒/ว ๒๑๗ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่/ผู้อำนวยการจังหวัด

ถึง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่, ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ ๑๒
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, ผู้อำนวยการอำเภอทุกอำเภอ, ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่, และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

ข้อความ

ด้วยกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอบภ.ก.) มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท (กปภก) ๐๖๑๐/ว ๑๙๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ แจ้งให้จังหวัดเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มขึ้นฉับพลันและอ่างเก็บน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้น เสียงน้ำล้นกระทบพื้นที่ท้ายอ่าง ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ (๒๓๙/๒๕๖๕) ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. แจ้งว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนบน ส่งผลทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ จังหวัดแพร่ (อำเภอสอง ลอง ร้องกวาง วังชิ้น) โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ดังนี้

กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ผู้อำนวยการอำเภอ/ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งประชาชนในพื้นที่ให้เสียงภัยทราบล่วงหน้า โดยให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้ สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะถ้ำ น้ำตก ถ้ำลอด หากมีฝนตกหนักมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๒. ให้ผู้อำนวยการอำเภอ/ท้องถิ่น วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ สภาพอากาศ และปัจจัยสภาพความเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อประสานและบูรณาการหน่วยงานพลเรือน ทหาร ตำรวจ เครือข่ายอาสาสมัครจิตอาสา ภาคเอกชน เตรียมพร้อมทรัพยากร เครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุ โดยให้ความสำคัญในการแจ้งเตือน พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในทุกช่องทาง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ วิทยุชุมชน หอเตือนภัย หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน

/ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติ...

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่
ด่วนที่สุด ที่ พร (กปภจ) ๐๐๒๑.๒/๐๖๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๓. ประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนในพื้นที่ หากพบเห็นหรือได้รับผลกระทบ และต้องการ
ความช่วยเหลือเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ สามารถแจ้งเหตุผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน ๑๙๙๔ หรือแจ้งผ่านไลน์
“ปภ.รับแจ้งเหตุ ๑๙๙๔” โดยดำเนินการเพิ่มเพื่อน LineID@๑๙๙๔DDPM ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๔. ให้พิจารณาใช้อุปกรณ์เตือนภัยที่มีในพื้นที่ เช่น หอเตือนภัย หอกระจายข่าว เครื่องรับสัญญาณ
เตือนภัยผ่านดาวเทียม เพื่อแจ้งเตือนประชาชน

๕. ติดต่อสอบถามได้ที่กองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่
และหากเกิดสถานการณ์ให้รายงานมายังจังหวัด ทราบภายใน ๒๔ ชั่วโมง ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๔๕๓ ๓๖๘๐
โทรสาร ๐ ๕๔๕๒ ๒๕๑๓

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับกองอำนาจการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยอำเภอให้แจ้งกองอำนาจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ทุกแห่งทราบ และถือปฏิบัติด้วย

(นายวิเชียร อนุสาสนนันท์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

ผู้อำนาจการจังหวัด



ปภ.ก้าวสู่ทศวรรษที่ ๓
“เป็นหน่วยงานกลางในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง”

